

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz Idol)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย